

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 265 /UBND-TH

V/v tổng hợp, báo cáo trả lời
những ý kiến, kiến nghị để
phục vụ Bí thư Huyện ủy đối
thoại trực tiếp với các thành
viên Hợp tác xã năm 2024

Minh Long, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Thực hiện Công văn số 996-CV/HU ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo trả lời các ý kiến, đề xuất của các thành viên Hợp tác xã trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024 (Văn bản đã gửi trên hệ thống Ioffice). Để chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Huyện ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các thành viên Hợp tác xã trên địa bàn huyện Minh Long năm 2024; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1, Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Dân tộc, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nghiên cứu, kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian qua; từ đó tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất giải pháp, quan điểm và định hướng giải quyết từng nội dung cụ thể đối với các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hợp tác xã trên địa bàn huyện Minh Long (có bảng tổng hợp ý kiến, đề xuất của các thành viên Hợp tác xã kèm theo).

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) **chậm nhất ngày 22/3/2024** để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị nêu trên.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, NC.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Xuân Hương

TỔNG HỢP
Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Kèm theo Công văn số 245/UBND-TH ngày 21/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện)



TT	Cơ quan, đơn vị trả lời/Nội dung ý kiến, đề xuất	Đơn vị ý kiến, đề xuất	Ghi chú
I	PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH		
01	Cấp trên quan tâm cho HTX kinh phí duy tu, sửa chữa lại nhà văn hoá thôn Gò Rộc cũ, đề làm trụ sở làm việc của HTX nông, lâm nghiệp xã Thanh An	HTX Thanh An	
02	Cấp trên quan tâm cho HTX một số công trình đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa nhỏ, các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX duy trì hoạt động cũng như tạo điều kiện cho thành viên HTX có công ăn việc làm và thêm nguồn thu nhập	HTX Thanh An	
03	Các cấp cần đẩy mạnh công tác phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất từ địa phương cho các HTX từ các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, chủ yếu là nông lâm nghiệp.	HTX Hải Hào (Long Hiệp)	
04	Những Hợp tác xã mới thành lập tại những địa bàn còn khó khăn cần có những chính sách hỗ trợ thêm để phát triển. Vì vậy, kính mong các cấp, các ngành của huyện có liên quan nghiên cứu, xem xét, kiến nghị với Trung ương, Tỉnh quan tâm, xem xét ban hành văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách hỗ trợ cho HTX về đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ ngân sách cho HTX tham gia trung bày, giới thiệu hàng hóa tiêu biểu của HTX	HTX Hải Hào (Long Hiệp)	
05	Cần có sự kết nối giữa chính quyền địa phương và HTX để phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể đạt hiệu quả.	HTX Long Sơn	

TT	Cơ quan, đơn vị trả lời/Nội dung ý kiến, đề xuất	Đơn vị ý kiến, đề xuất	Ghi chú
06	Cần quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ hợp tác xã từ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên và tạo điều kiện về cơ sở vật chất để hợp tác xã hoạt động tốt hơn	HTX Long Sơn	
II	PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN		
01	Cấp trên quan tâm cho HTX nhận công tác duy tu, sửa chữa và công tác quản lý, vận hành, dẫn thủy, điều tiết nước nguồn vốn cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn xã hàng năm	HTX Thanh An, HTX Long Mai và HTX Long Sơn	
02	Vừa qua, các cấp đã tạo điều kiện cho Hợp tác xã tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và cũng mong trong thời gian tới các cấp tiếp tục quan tâm Hợp tác xã tham gia vào các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn nhất là dự án chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn dự án chăn nuôi bò thịt và trồng cỏ sả chanh để Hợp tác xã có thể mua nguồn cỏ này làm tinh dầu cho Hợp tác xã (và bà cỏ sau khi lấy tinh dầu thì Hợp tác xã sẽ cho lại người dân phục vụ chăn nuôi bò); vừa có nguồn bò thịt để cung cấp cho đối tác của Hợp tác xã là Lò mổ Bò Vỡ Tân Trường (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lò mổ này có công suất 1 đê-m-mô 10 con bò thịt).	HTX Đoàn kết (Long Mai)	
03	Hiện nay, Hợp tác xã có 02 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là chè xanh và thịt heo ky tuy nhiên đầu ra chưa ổn định, chưa được liên kết với các cửa hàng cũng như siêu thị. Vì vậy, kính mong các cấp, các ngành của huyện có liên quan xem xét, nghiên cứu, có biện pháp để có đầu ra cho sản phẩm.	HTX Thành Tiến (Long Hiệp)	
III	PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG		
01	Hiện nay, việc mua nguyên liệu sản xuất (lá sả và cỏ sả java) để sản xuất tinh dầu hết sức khó khăn. Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho HTX quý đất để hình thành vùng chuyên canh	HTX Đoàn kết (Long Mai)	

TT	Cơ quan, đơn vị trả lời/Nội dung ý kiến, đề xuất	Đơn vị ý kiến, đề xuất	Ghi chú
	nguyên liệu trồng sả và cỏ sả Java.		
02	Hiện nay, Hợp tác xã không có đất để xây dựng nơi làm việc. Để có nơi làm việc thuận lợi cho HTX, kính mong các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ	HTX Thành Tiến (Long Hiệp)	
IV	PHÒNG DÂN TỘC		
01	Các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện cho HTX tham gia thực hiện các công trình theo nguồn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn <i>Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...</i>)	HTX Đoàn Kết (Long Mai)	
V	PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TÀNG		
01	Hiện nay, việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm Rượu men lá còn gặp nhiều khó khăn, rất mong các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ để sản phẩm Rượu men lá của HTX	HTX Đoàn Kết (Long Mai)	
02	Hiện nay, Hợp tác xã thiếu máy móc, thiết bị để chế biến, sản xuất các sản phẩm. Để việc chế biến, sản xuất các sản phẩm được thuận lợi, kính mong các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ	HTX Thành Tiến (Long Hiệp)	
VI	TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN		
01	Kiến nghị cấp trên quan tâm mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ năng quản lý, lãnh đạo HTX.	HTX Thanh An	

- Lưu ý: các đơn vị gửi báo cáo trả lời ý kiến, đề xuất nêu trên của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2024 kèm theo file mềm qua email thachvanphongminhlong@gmail.com để thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo./.